



ข่าวสาร

ศรีพิบูลฯ

ฉบับพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มรพส. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ วันอังคารที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ บริเวณคานหน้าอาคารที่ปวิชญู เชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองรวมพิธี



พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กำหนดจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันอังคารที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. บริเวณคานหน้าอาคารที่ปวิชญู มรพส. ส่วนทะเลแก้ว โอกาสนี้ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ และนักศึกษา แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง หรือ ชุดจิตอาสา (หมวก-ผ้าพันคอ) เข้าร่วมพิธีตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

- เวลา ๐๘.๓๐ น. ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ผู้แทนนักศึกษา พร้อมกัน ณ บริเวณคานหน้าอาคารที่ปวิชญู
- เวลา ๐๙.๐๐ น. พิธีถวายพระพรชัยมงคล
- เวลา ๐๙.๔๕ น. ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ผู้แทนนักศึกษา ร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชาและเพลงสรรเสริญพระบารมี
- เวลา ๑๐.๐๐ น. ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ผู้แทนนักศึกษา ร่วมลงนามถวายพระพร
- เวลา ๑๐.๓๐ น. กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยฯ

ประกาศรับเสนอชื่อผู้สมควรเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ด้วยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๒ ในกรณีนี้ จึงประกาศให้เสนอชื่อผู้สมควรเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ โดยผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวต้องเป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ จริยธรรม เชี่ยวชาญด้าน การศึกษามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด มีความสนใจและเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และสามารถอุทิศเวลาให้แก่กิจการของมหาวิทยาลัยตามสมควร

ผู้มีสิทธิเสนอชื่อ ได้แก่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ นายกสภามหาวิทยาลัย เสนอรายชื่อได้ไม่เกินคนละ ๒ รายชื่อ, คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเสนอผ่านประธานกรรมการฯ เพื่อรวบรวมรายชื่อเสนอได้ไม่เกิน ๓ รายชื่อ, สภาคณาจารย์และข้าราชการ เสนอผ่านประธานสภาคณาจารย์ฯ รวบรวมรายชื่อไม่เกิน ๓ รายชื่อ, คณาจารย์และบุคลากรเสนอผ่านหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อรวบรวมรายชื่อหน่วยงานละไม่เกิน ๓ รายชื่อ, สมาคมศิษย์เก่า มรพส. เสนอผ่านนายกสมาคมฯ รวบรวมรายชื่อไม่เกิน ๓ รายชื่อ, ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ต้องไม่มีส่วนร่วมในการเสนอรายชื่อผ่านคณะกรรมการที่ดำรงตำแหน่งอยู่ และกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนผู้บริหารต้องไม่มีส่วนร่วมในการเสนอชื่อผ่านคณะ / วิทยาลัย / สำนัก / สถาบัน หรือหน่วยงานเทียบเท่าคณะที่สังกัด

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิ์ฯ สามารถเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๑ พฤษภาคม - ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ งานสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๒ อาคารทีปวิษณุ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว

มรพส. เตรียมเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส จาก ป.ป.ช.

ขอความร่วมมือบุคลากรทุกท่านตอบแบบวัดการรับรู้ข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ตามที่ มหาวิทยาลัยฯ เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ผู้ประเมินโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกิดการสนับสนุนต่อการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศ โดยกำหนดตัวชี้วัดในการประเมิน ๑๐ ตัวชี้วัด และกำหนดให้บุคลากรภายในของหน่วยงานตอบแบบการวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ซึ่งการตอบแบบการวัดการรับรู้ฯ ดังกล่าว เป็นคะแนนส่วนหนึ่งของการประเมินมหาวิทยาลัยฯ

ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ จึงขอความร่วมมือจากบุคลากรทุกท่านตอบแบบการวัดการรับรู้ดังกล่าวภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยการสแกน QR Code ซึ่งแบ่งเป็น 2 QR Code ได้แก่ บุคลากรภายใน มรพส. และบุคคลภายนอกผู้ใช้บริการ ดังนี้



QR Code สำหรับบุคลากรภายใน



QR Code สำหรับบุคคลภายนอก